

KỶ HỌP THỨ BA, QUỐC HỘI KHÓA XV...

(Tiếp theo trang 1)



Đại biểu Trần Khánh Thu, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình phát biểu thảo luận.

nhóm dịch vụ cơ bản thì Nhà nước cấp kinh phí một phần, chứ không làm sai lệch đi bản chất của tư chủ; trong phân bổ ngân sách nhà nước cần dành nguồn lực thích hợp cho ngành y tế ổn định và phát triển đặc biệt là y tế cơ sở và y tế dự phòng.

Bên cạnh đó, cần có các quy định để cụ thể hóa các ưu đãi về đào tạo nguồn nhân lực, đất đai, thuế, cơ chế tài chính, cơ chế phối hợp sử dụng nguồn vốn ngân sách, cơ chế thu hút đầu tư từ nguồn vốn xã hội hóa... cho phát triển các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thậm chí ngay tại y tế cơ sở giúp người dân có thể tự lựa chọn dịch vụ y tế chất lượng cho mình được nhanh nhất nhằm giúp công tác chăm sóc y tế tốt hơn, tiết kiệm được chi phí chữa bệnh, phát huy tối đa hiệu quả máy móc thiết bị, nguồn nhân lực tại chỗ, giảm tải cho bệnh viện tuyến trên.

Cùng tham gia thảo luận, đại biểu Nguyễn Thị Thu Dung, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình đề nghị cần tiếp tục cấp giấy phép hành nghề đối với chức danh y sĩ chung chứ không chỉ đối với chức danh y sĩ thuộc lực lượng vũ trang với các lý do sau: Ít nhất đây là chức danh hiện vẫn đang hoạt động và rất có hiệu quả đối với tuyến y tế cơ sở, đặc biệt là trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu. Hiện nay Việt Nam đang có một lực lượng, mạng lưới chăm sóc sức khỏe ban đầu có thể coi là ưu việt so với nhiều nước trên thế giới, đó là các tuyến y tế cơ sở, trạm y tế xã. Ở đây có các chức danh y sĩ, trong đó y sĩ trong nhiều năm qua đã có nhiều đóng góp rất tích

cực. Đại biểu cho rằng, mỗi chức danh trong từng thời kỳ có một sứ mệnh, có nhiệm vụ riêng, do vậy cần xác định lại sứ mệnh, chức năng, nhiệm vụ của y sĩ trong nhu cầu chăm sóc sức khỏe hiện nay và trong tương lai vì lực lượng này rất cần thiết đối với tuyến y tế cơ sở. Không chỉ là tuyến y tế cơ sở vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi, biên giới, hải đảo mà cả vùng nông thôn trong bối cảnh Việt Nam đang thiếu hụt bác sĩ ở tuyến y tế cơ sở hiện nay. Đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu tiếp tục cấp giấy phép hành nghề cho chức danh y sĩ; đồng thời các bộ chuyên ngành, đặc biệt là Bộ Y tế cần xác định lại sứ mệnh, chức năng, nhiệm vụ của y sĩ trong giai đoạn hiện nay và trong thời gian sắp tới để xây dựng lại chương trình đào tạo cũng như quy định lại chức năng, nhiệm vụ đối với từng vị trí công việc và đào tạo theo hướng chuyên môn hóa chuyên sâu để có thể hỗ trợ cho bác sĩ trong mọi hoàn cảnh, mọi vị trí công việc. Trong bối cảnh hiện nay, dự thảo Luật đang quy định về phát triển cấp cứu ngoại viện thì đào tạo chức danh y sĩ này theo hướng các kỹ năng để cấp cứu ngoại viện, đây là đối tượng sẽ gần bó với y tế cơ sở và đáp ứng rất nhanh cho cấp cứu tại chỗ, cấp cứu tại cơ sở.

Buổi chiều, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 và thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thanh tra (sửa đổi).

VŨ THƯ**1 trẻ em bị tai nạn đuối nước**

Trường hợp bị đuối nước là cháu T.T.B.A, sinh năm 2012, xã Bách Thuận (Vũ Thư).

Sáng ngày 13/6, cháu T.T.B.A đến học bơi tại bể bơi thuộc khu liên hợp thể thao Đại Thành Long (Xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư). Hết thời gian học bơi, gia đình đón đi phát hiện cháu đã chìm dưới bể bơi, sau đó đưa cháu đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa huyện và Bệnh viện Đa khoa tỉnh, tuy nhiên đến chiều cùng ngày cháu đã tử vong. Các cơ quan chức năng đã kịp thời vào cuộc để điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu T.T.B.A. Chiều ngày 13/6, bể bơi thuộc khu liên hợp thể thao Đại Thành Long đã tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra liên quan đến vụ việc.

Nhận được thông tin, các đồng chí lãnh đạo huyện Vũ Thư đã kịp thời thăm hỏi, chia buồn và trao 2 triệu đồng hỗ trợ, động viên gia đình nạn nhân sớm vượt qua đau thương, mất mát.

P.V

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 13/6**Thế giới:** Hơn 540,6 triệu ca mắc Covid-19

Tính đến chiều ngày 13/6, số ca mắc Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là hơn 540,6 triệu ca, trong đó hơn 6,33 triệu người đã tử vong.

Việt Nam: Đã tiêm hơn 223,6 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19

Tính từ 16 giờ ngày 12/6 đến 16 giờ ngày 13/6, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 617 ca nhiễm mới, trong đó 1 ca nhập cảnh và 616 ca ghi nhận trong nước (tăng 48 ca so với ngày trước đó) tại 37 tỉnh, thành phố (có 527 ca trong cộng đồng).

Trong ngày có 118.301 mũi vắc-xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số mũi vắc-xin đã được tiêm là hơn 223,6 triệu mũi, trong đó số mũi tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi là hơn 5,3 triệu mũi.

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 53 ca.

Thái Bình: Tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi bổ sung hoặc nhắc lại là 84,52%

Trong ngày, các cơ sở y tế tiếp nhận thêm 3 bệnh nhân Covid-19 mới. Tổng số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế là 11 bệnh nhân (tính đến 21 giờ 30 phút ngày 13/6).

Tính đến 17 giờ ngày 13/6, Thái Bình đã thực hiện tiêm hơn 3,8 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19, trong đó tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là hơn 3,4 triệu mũi; tiêm cho người từ 12 đến dưới 18 tuổi là 304.204 mũi; tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi là 73.489 mũi. Tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi bổ sung hoặc nhắc lại là 84,52%.

ĐANG ANH**SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19**

SỐ Y TẾ:
0969.851.212
0227.3640.786

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH:
0931.581.292 - 0914.590.476
0227.3831.885

ĐẨY NHANH ĐẦU TƯ HẠ TẦNG...

(Tiếp theo trang 1)

Đó là yêu cầu của đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra tình hình đầu tư phát triển các cụm công nghiệp (CCN) trên địa tỉnh chiều ngày 13/6. Cùng đi có đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh.

Đoàn đã kiểm tra thực địa CCN Đông La (Đông Hưng) và CCN Thống Nhất (Hưng Hà), nghe hai nhà đầu tư hạ tầng báo cáo tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật, kết quả thu hút nhà đầu tư thứ cấp vào hoạt động và những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, phát triển CCN, thu hút đầu tư vào các CCN được tỉnh rất quan tâm chỉ đạo và sắp tới UBND tỉnh sẽ phát động phong trào thi đua trên địa bàn toàn tỉnh. Trong phong trào thi đua này, các huyện, thành phố là chủ thể nền tảng vào cuộc mạnh mẽ hơn trong công tác chỉ đạo, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư hạ tầng, nhà đầu tư thứ cấp; hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cũng như xúc tiến thu hút dự án thứ cấp vào CCN hoạt động.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá công tác đầu tư hạ tầng kỹ thuật các CCN hiện nay còn chậm, đồng thời yêu cầu sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư và được giao đất, nhà đầu tư hạ tầng cần khẩn trương huy động mọi nguồn



Đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác quản lý, đầu tư và tiến độ phát triển hạ tầng cụm công nghiệp Thống Nhất (Hưng Hà). Ảnh: MINH ĐỨC

lực triển khai ngay, sớm đầu tư hoàn thiện trạm xử lý nước thải tập trung để bảo đảm đủ điều kiện thu hút dự án thứ cấp. Do quỹ đất có hạn, để phát huy tài nguyên đất đai, nhà đầu tư hạ tầng cần lựa chọn thu hút những dự án thứ cấp có chất lượng, công nghệ cao, giá trị gia tăng cao, ít tác động đến môi trường và phù hợp với tính chất ngành nghề quy định của CCN.

Nhằm tạo sự bất phá trong thu hút đầu tư vào CCN, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị

Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường cần tập trung kiểm tra, đôn đốc tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật, trong đó đề nghị nhà đầu tư sớm hoàn thành xây dựng công trình xử lý nước thải cho CCN; khẩn trương khắc phục những bất cập về môi trường. Giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định, cam kết, tiêu chí, chỉ chấp thuận nhà đầu tư hạ tầng có đủ năng lực; tránh xảy ra tiêu cực, gây cản trở đến hiệu quả của CCN trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

KHÁC ĐUẦN**KIỂM TRA CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI...**

(Tiếp theo trang 1)

ứng phó. Trong đó, khẩn trương kiện toàn ban chỉ huy PCTT và TKCN các cấp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Chủ động thực hiện phương châm "4 tại chỗ". Hoàn thành đánh giá hiện trạng công trình đê, kè, cống trước mùa mưa bão; đánh giá vật tư dự trữ PCTT trên địa bàn; phân loại các trọng điểm xung yếu đê, kè, cống để có giải pháp trong duy tu, sửa chữa. Hiện toàn tỉnh đang triển khai thi công 22 dự án đê, kè, cống trong đó có 8 dự án nâng cấp, cải tạo mặt đê, 6 dự án nâng cấp, cải tạo kè, 8 dự án xây mới cống qua đê. Các dự án đều bảo đảm tiến độ theo yêu cầu và đã xây dựng, phê duyệt phương án bảo vệ công trình đang thi công trong mùa mưa, lũ, bão.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Thái Bình nước thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của trung ương, triển khai hiệu quả công tác PCTT và TKCN. Đồng chí kiến nghị Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai hỗ trợ kinh phí duy tu, bảo trì hệ thống đê biển quốc gia trên địa bàn tỉnh; tăng cường hỗ trợ cho thủy lợi phí; hỗ trợ kinh phí củng cố hệ thống cống dưới đê, một số tuyến đê trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ giải pháp khắc phục ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn tại Thái Bình. Đồng thời, kiến nghị một số nội dung liên quan đến quy hoạch đất bãi, đất rừng ngập mặn...

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai ghi nhận, đánh giá cao kinh nghiệm của Thái Bình trong công tác PCTT và TKCN, đặc biệt là kinh nghiệm triển khai trồng



Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra dự án xử lý cấp bậc đê tả Trà Lý, đoạn từ Km2+900 đến Km6+600 xã Hồng Minh, xã Chí Hòa (Hưng Hà).

rừng ngập mặn, đắp đê bồi chắn sóng; ứng phó với nước biển dâng, xâm nhập mặn; tỉnh đã quan tâm, hỗ trợ ngân sách cho cơ sở trong tiêu ứng nội đồng; 100% người dân sử dụng nước sạch; bên cạnh đó, ý thức của người dân trong việc bảo vệ đê điều được nâng cao; tính chủ động, phân công, phân nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ ứng phó PCTT và TKCN được thực hiện khá rõ nét. Đồng chí đề nghị tỉnh chủ động nhận diện rõ loại hình thiên tai để có phương án ứng phó hiệu quả; xác định rõ mục tiêu trung hạn và dài

hạn trong ứng phó với thiên tai; tiếp tục nâng cao nhận thức của nhân dân trong phòng tránh thiên tai, bão, lũ, trong đó chú trọng bảo đảm an toàn về tính mạng và tài sản cho nhân dân; xây dựng các giải pháp giảm thiểu thiệt hại trong sản xuất do thiên tai gây ra, nhất là trong nông nghiệp; quan triệt, triển khai nghiêm túc các giải pháp Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đã đề ra nhằm ứng phó hiệu quả với thiên tai, bão, lũ trong thời gian tới. Đồng chí tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của tỉnh, tổng hợp, báo cáo Ban

Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai xem xét, giải quyết.

Trước đó, sáng ngày 13/6, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến kiểm tra dự án xử lý cấp bậc đê tả Trà Lý, đoạn từ Km2+900 đến Km6+600 xã Hồng Minh, xã Chí Hòa (Hưng Hà); kiểm tra kho vật tư dự trữ huyện Đông Hưng; công tác tuần tra, canh gác tại các điểm số 22, 23 xã Đông Dương; kiểm tra tiến độ thi công công trình đê, xã Trọng Quan (Đông Hưng).

Không ép buộc mua sách tham khảo, sách bài tập

(nhandan.vn) Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo và ký ban hành **Chỉ thị về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông nhằm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và nâng cao hiệu quả sử dụng sách giáo khoa, tăng tỷ lệ sách giáo khoa được sử dụng lại nhiều lần; không ép buộc học sinh, gia đình học sinh mua sách tham khảo, sách bài tập...**

Chỉ thị yêu cầu Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục phổ thông ở địa phương tổ chức quán triệt, tuyên truyền đến từng cán bộ quản lý giáo viên và học sinh về việc giữ gìn, bảo quản sách giáo khoa; không viết, vẽ vào sách giáo khoa để sách giáo khoa được sử dụng lại lâu bền.

Thực hiện nghiêm quy định quy định tại Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 7/7/2014 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo quy định về quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, trong đó có việc: "Giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp không được lạm dụng vị trí công tác của mình để thực hiện hoặc tham



gia thực hiện việc ép buộc, vận động học sinh, học viên hoặc cha mẹ học sinh, học viên mua xuất bản phẩm tham khảo dưới bất kỳ hình thức nào" được quy định tại khoản 4, Điều 5 của Thông tư này.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục không được vận động học sinh, hoặc cha mẹ học sinh, học viên mua xuất bản phẩm ngoài danh mục sách giáo khoa đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt và các địa phương đã

lựa chọn dưới bất kỳ hình thức nào; không thực hiện việc lập danh mục, đóng gói thành bộ sách giáo khoa kèm sách bài tập, sách tham khảo và các tài liệu khác ngoài danh mục sách giáo khoa đã được phê duyệt, lựa chọn để học sinh, phụ huynh học sinh mua và sử dụng.

Bổ trí nguồn kinh phí hợp lý để mua sách giáo khoa cho các trường học, tổ chức cho học sinh mượn sách giáo khoa để học tập; vận động học sinh quyên góp, ủng hộ sách giáo khoa cũ vào thư viện để học sinh các lớp sau tiếp tục được mượn và sử dụng.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các nhà xuất bản có sách giáo khoa đã được phê duyệt tổ chức rà soát, đánh giá cụ thể việc in, phát hành sách giáo khoa nhằm tiết kiệm, giảm giá thành sách giáo khoa; kịp thời in, phát hành sách giáo khoa bảo đảm đủ số lượng, chất lượng sách giáo khoa phục vụ nhu cầu của giáo viên và học sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp các ban, ngành liên quan tổ chức việc thanh tra, kiểm tra việc phát hành và sử dụng sách giáo khoa, sách bài tập, xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông; xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.